

ประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 6 กันยายน 2559

ข้าวในประเทศพุ่งอีก500บาท/ตัน หลังไทยชนะประมูลจีทูจีฟิลิปปินส์/ 5 ปีได้ส่งมอบสูงสุด

จากกรณีที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ชนะการประมูลขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีให้ รัฐบาลฟิลิปปินส์ 1 แสนตัน จากที่เปิดประมูล 2.5 แสนตัน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา นายมานัส กิจประเสริฐ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ข้าวดีดังกล่าว ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้น โดยราคาข้าวสาร 5% ล่าสุดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 11,800-12,000 บาทต่อตันจากเดิมอยู่ที่ 11,500 บาทต่อตัน หรือเพิ่มขึ้น 300-500 บาทต่อตันและยังส่งผลถึงราคาข้าวเปลือกได้รับอานิสงส์นี้ ด้วยราคาข้าวเปลือกในประเทศขยับขึ้นมาอยู่ที่ 8,200 บาทต่อตันจากเดิมเฉลี่ยที่ 8,000 บาทต่อตัน ช่วยให้ชาวนาพอยิ้มได้บ้าง

ในขณะที่แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยว่า ข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ประมูลมาได้ในครั้งนี้(เป็นข้าวขาว 25%) ได้นำมาจัดสรรให้สมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเป็นผู้ส่งมอบ โดยจะพิจารณาสัดส่วนตามประวัติการส่งออก 3 ปีย้อนหลัง(2556-2558) ทำให้รายใหญ่จะได้รับการจัดสรรปริมาณมากกว่ารายเล็ก อาจทำให้เกิดการซื้อสิทธิ์กรณีรายเล็กมองว่าไม่คุ้มค่ากับการส่งมอบ

“ล่าสุดทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ส่งหนังสือเวียนมายังสมาชิกว่าราคาที่จัดสรรให้ผู้ส่งออกนั้นอยู่ที่ 362 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากราคาที่ประมูลมาได้อยู่ที่ 424.85 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ซึ่งผู้ส่งออกรายเล็กมีคำถามว่าถูกหักค่าใช้จ่ายจากส่วนไหน เช่นค่าบริการระหว่างจัดส่งหรืออย่างไร”

สำหรับการส่งมอบข้าวให้ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือในช่วงเดือนกันยายน ส่งมอบปริมาณ 40,000ตัน อาจจะมีปัญหาการส่งมอบเพราะข้าวที่เพาะปลูกใหม่ยังเก็บเกี่ยวได้ไม่เต็มที่(ฟิลิปปินส์กำหนดต้องเป็นข้าวใหม่) และอีก 60,000 ตันในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งในช่วงนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะผลผลิตข้าวออกมาแล้ว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ที่สมาคมแจ้งหนังสือเวียนไปยังสมาชิกแจ้งเรื่องราคาข้าวที่จัดสรรให้สมาชิกอยู่ที่ 362 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากราคาที่ประมูลมาได้ 424.85 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตันนั้น ส่วนที่ถูกหัก (62.58 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากท่าเรือในฟิลิปปินส์ไปยังโกดังเก็บที่ฟิลิปปินส์ที่สมาคมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

ส่วนการจัดสรรให้กับสมาชิกนั้น เบื้องต้นสมาชิกทุกรายจะได้รับการจัดสรร50 ตัน ส่วน 5 รายใหญ่ที่จะได้รับการจัดสรรมากที่สุด ประกอบด้วย เอเชียโกลเด้นไรซ์ ,นครหลวงค้าข้าว ,ซีพีอินเตอร์เทรด, ธนสันต์ไรซ์และไรซ์ แลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งปริมาณที่ได้รับจัดสรรจะเฉลี่ยๆกันไปเช่น 10,000 ตัน 8,000 ตัน และ4,000ตัน เป็นต้น

“การส่งมอบช่วงเดือนกันยายนน่าจะมีปัญหาและเอกชนน่าจะขาดทุนเพราะข้าวที่ออกมายังมีปริมาณไม่มากและราคาสูง ซึ่งก็คงต้องรับสภาพไป เพราะภาครัฐต้องการให้เอกชนช่วยประมูลข้าวล็อตนี้ แม้จะรู้ว่าจะต้องขาดทุนก็ตาม เนื่องจากราคาที่ฟิลิปปินส์ตั้งไว้ต่ำมาก ถ้าเราไม่เสนอขายเวียดนามก็จะได้ปริมาณข้าวไปทั้งหมด”

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประมูลข้าวจีทูจีฟิลิปปินส์ครั้งล่าสุดไทยได้ 1 แสนตัน และเวียดนามได้ 1.5 แสนตันหลังจากนี้มีแผนจะเดินหน้าเข้าร่วมประมูลข้าวในประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย และข้าวที่ฟิลิปปินส์ที่จะเปิดประมูลอีก

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ไทยชนะประมูลขายข้าวให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ 1 แสนตันต้นราคาในประเทศขยับขึ้น

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ในวันนี้ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวขาว 25% ปริมาณ 250,000 ตัน โดยได้เปิดให้ 3 ประเทศเสนอราคาขายข้าว ได้แก่ ไทย เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งไทยเสนอราคาต่ำสุดที่ตันละ 424.85 เหรียญสหรัฐ. ปริมาณ 100,000 ตัน ซึ่งเป็นราคา CIF ที่รวมค่าระวางเรือ ค่าประกันภัย ค่าขนส่งจนถึงหน้าโกดังในฟิลิปปินส์

ขณะที่เวียดนามเสนอขาย ปริมาณ 250,000 ตัน ที่ตันละ 425 เหรียญสหรัฐ. แต่หลังจากฟิลิปปินส์ต่อรองราคา เวียดนามยอมลดราคาขายลงมาเหลือเท่าไทยที่ตันละ 424.8 เหรียญสหรัฐ ทำให้การเสนอราคาขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ ไทยเป็นผู้ชนะการประมูล 100,000 ตัน และเวียดนาม 150,000 ตัน ในราคาเท่ากัน

"การที่ไทยชนะการประมูลขายข้าวให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์จะส่งผลดีต่อราคาราคาเปลือกในประเทศให้สูงขึ้น เพราะฟิลิปปินส์ต้องการให้ส่งมอบข้าวใหม่ หรือข้าวนาปี 59/60 ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ ทำให้ล่าสุดราคาข้าวเปลือกเจ้า 5% ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ตันละ 8,500-9,000 บาท และคาดว่าราคาจะขยับขึ้นไปอีกหลังจากที่มีการซื้อข้าวเปลือกในตลาดเพื่อการส่งมอบ" อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ยอมรับว่าราคาที่ไทยชนะประมูลทำให้เอกชนที่จัดหาข้าวส่งมอบต้องขาดทุน แต่เอกชนก็เต็มใจ เพราะต้องการช่วยหาตลาดข้าวให้กับภาครัฐ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เป็นการช่วยเหลือภาครัฐ ซึ่งคาดว่า จากนี้โรงสีก็คงปรับขึ้นราคาข้าวเพื่อขายให้ผู้ส่งออก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ยอดส่งออกข้าว 7 เดือน อยู่ที่ 5.43 ล้านตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยรายงานว่าการส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรกปี 2559 (ม.ค.-ก.ค.) มีปริมาณรวม 5,438,898 ตัน มูลค่า 85,819 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 และมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,192,870 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 443,736 ตัน มูลค่า 7,881 ล้านบาท โดยปริมาณลดลงร้อยละ 40 และมูลค่าลดลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2558 ที่มีการส่งออกปริมาณ 734,947 ตัน มูลค่า 11,610 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ปริมาณลดลงร้อยละ 38 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31 โดยเดือนมิถุนายน 2559 มีการส่งออกปริมาณ 713,576 ตัน มูลค่า 11,466 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากเดือนที่ผ่านมาประเทศผู้ซื้อยังคงชะลอการซื้อข้าว เพราะมีกำลังซื้อน้อยลง ซึ่งเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและนโยบายภายในของประเทศผู้นำเข้าที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าข้าว ทั้งนี้ ในเดือนกรกฎาคมมีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 214,783 ตัน ลดลงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยที่ข้าวขาวส่วนใหญ่ส่งไปประเทศญี่ปุ่น โมซัมบิก คองโก แองโกล่า เบนิน เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวหนึ่งมีปริมาณ 94,374 ตัน ลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน เป็นต้น สำหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมียังมีปริมาณรวม 129,253 ตัน ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน โดยข้าวหอมมะลิคุณภาพดีส่งไปประเทศสหรัฐ ฮองกง จีน สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศไอวอรีโคสต์ แคเมอรูน เป็นต้น

สำหรับเดือนสิงหาคม สมาคมฯ คาดว่าปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ในระดับประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากในช่วงนี้ภาวะการค้าข้าวในตลาดยังคงขบเซา เพราะประเทศผู้ซื้อที่สำคัญโดยเฉพาะในตลาดแอฟริกายังคงมีกำลังซื้อ

น้อย ซึ่งเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงนโยบายภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้า ทำให้การสั่งซื้อแต่ละครั้งมีปริมาณไม่มาก ขณะที่บางส่วนหันไปซื้อจากแหล่งที่ราคาถูกกว่าเช่น อินเดีย เป็นต้น หรืออาจจะหันไปบริโภคธัญพืชในประเทศที่มีราคาถูกกว่าแทน นอกจากนี้ การที่ค่าเงินบาทยังคงเคลื่อนไหวทิศทางที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งด้วย ซึ่งราคาข้าวของไทยที่ประกาศโดยสมาคมฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 388 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งซึ่งรายงานโดยเว็บไซต์ RICEONLINE.COM วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 342 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) อินเดียอยู่ที่ 355 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี) และปากีสถานราคาอยู่ที่ 340 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (เอฟโอบี)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

'พาณิชย์'จับมือ'โรงสี'ลงนาม รับซื้อข้าวชาวนาแปลงใหญ่

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวชาวนาแปลงใหญ่ในวันที่ 19 ก.ย.นี้ หลังมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 จังหวัดเชิญผู้แทนโรงสีข้าว และประสานสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อคัดเลือกประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ในพื้นที่จำนวน 1 กลุ่ม มาลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ส่วนกลาง สำหรับจังหวัดที่เหลือให้พาณิชย์จังหวัดพิจารณาจัดทำเพิ่มเติมในจังหวัด ตามวันและเวลาเดียวกันพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการรับประกันว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่จะมีที่ขายผลผลิตอย่างแน่นอน และขายได้ในราคาตลาด

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯ ยังได้มอบหมายให้ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์ข้าวนาแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดได้มีการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 19-21 ส.ค.ที่ผ่านมา ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า การดำเนินงานมีความคืบหน้าในทุกด้าน และเกษตรกรมีความพึงพอใจ เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้จริง และเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่ออกมาจะสามารถขายได้ราคาดี หลังจากรัฐได้ทำการเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้ขายเอาไว้แล้ว

ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ได้แจ้งว่ามีปัญหาด้านหนี้สิน ต้องการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีมาตรการช่วยเหลือ และให้ ธ.ก.ส. ปลดปล่อยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำตามจำนวนที่จำเป็น เพื่อดำเนินโครงการได้ตามศักยภาพ ส่วนนาข้าวในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากฝนทิ้งช่วง และอาจทำให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ซึ่งได้แนะนำให้เกษตรกรทำประกันนาข้าวกับ ธ.ก.ส.เพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และให้นำมามาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำบัญชีครัวเรือนอย่างเข้มงวด และลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการผลการลงพื้นที่ตรวจนาแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบ้านไผ่ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 3 ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์บ้านโนนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดร้อยเอ็ด, กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ บ้านโพธิ์ฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอกเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโนนสูง อำเภอเวียงจันทน์ พบว่า เกษตรกรมีต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวลดลงจริง ขณะที่ผลผลิตที่จะออกมาก็มีการเชื่อมโยงให้โรงสี และผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อในราคานำตลาดแล้ว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ก.เกษตรฯห่วงผลผลิตนาปีเสียหาย เหตุฝนตกล่าช้า ข้าวออกพร้อมกัน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยภายหลังการจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก"ว่า ขณะนี้ชาวนาได้ปลูกข้าวรอบแรกอยู่ที่ 54.8 ล้านไร่ จากแผนการผลิตข้าวครบวงจรปี 2559/60 นั้น คาดการณ์ว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในช่วงประมาณเดือน ต.ค.-ธ.ค.นี้ ซึ่งได้มีการประเมินว่าข้าวจะไปกระจุกตัวอาจทำให้ปริมาณล้นเกินความต้องการของตลาด ในเรื่องนี้ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง ให้มีการระบายข้าวเดิมก่อนที่จะถึงเดือนตุลาคมนี้ แต่สิ่งที่น่ากังวลคือรถเกี่ยวข้าวจะไม่เพียงพอแก่เกษตรกรมากกว่า หากต้องเก็บเกี่ยวในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ยังไม่ได้รับรายงานว่า พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย เนื่องจากปีนี้ฝนมาล่าช้า เกษตรกรจำนวนมากปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ใช้พื้นที่ไปทำเกษตรกรรมอื่น อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.ย.ศกนี้จะมีการหารือร่วมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเพื่อประเมินสถานการณ์

"รัฐบาลได้เน้นย้ำมาตรการลดการผลิตข้าวสู่การเลี้ยงสัตว์หรือพืชอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นอีกโครงการทางเลือกเพื่อให้ชาวนาปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช้การเลิกจ้างชาวนาปลูกข้าวอย่างที่มีความกังวล ส่วนเรื่องน้ำต้องจับตาสถานการณ์ ซึ่งกลางเดือน ก.ย.จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำก่อนเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต"

นายอดิเรก วงษ์คงคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ในปีนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560 ธ.ก.ส.ตั้งเป้าวางตลาด e-Commerce ไว้ที่ 500 ล้านบาท เชื่อมโยงการซื้อขายข้าวสารเป็นสินค้าหลักร่วมกับ Tarad.comเพื่อความรวดเร็วและทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่ 1 เม.ย.-20 ส.ค. 2559 มียอดซื้อขายรวม 190 ล้านบาท ทั้งนี้ จากเดิมปี 2556 ได้ทดลองกับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) เชื่อมโยงซื้อขายข้าวสารระหว่างกันด้วย e-Commerce โดยเริ่มจาก สกต.ผู้ผลิตข้าวสาร 11 ราย มียอดซื้อขาย 41 ล้านบาท และในปี 2557 ได้ขยายจากการซื้อขายระหว่าง สกต.กับ สกต. ถึงผู้บริโภคทั่วไป และได้เพิ่มประเภทสินค้าจากข้าวสาร อาทิ สินค้าชุมชนและเพิ่มรูปแบบการซื้อขายจากธุรกิจกับธุรกิจ (B/B) เป็นธุรกิจกับผู้บริโภค (B/C) มียอดขายทั้งปีประมาณ 112 ล้านบาท ดังนั้น การดำเนินการที่ผ่านมาทำให้มองว่าตลาด e-Commerce สำหรับสินค้าเกษตรสามารถซื้อขายได้ ที่สำคัญคือช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้สากล เกษตรกรปรับตัวเพื่อลดความเสี่ยงภัยธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการยกระดับภาคการเกษตรสู่สากล

"ปัจจุบันการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่ทั้งสะดวกและรวดเร็วซึ่งธ.ก.ส. มองว่า ลูกค้ากว่า 70% ประกอบอาชีพทำนา ดังนั้น e-Commerce จะเป็นตลาดแนวใหม่ และมั่นใจว่าในอนาคตจะเป็นตลาดที่สำคัญมาก เกษตรกรต้องพร้อมปรับตัวเพื่อก้าวสู่ยุค Digital Economy ไปพร้อมกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

www.thairiceexporters.or.th

เวียดนาม

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MARĐ) รายงานว่า ในเดือนสิงหาคมเวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 432,000 ตัน โดยในช่วง 8 เดือนแรกส่งออกประมาณ 3.37 ล้านตัน ลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในช่วง 7 เดือนแรกเวียดนามส่งออกเงินประมาณ 1 ล้านตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 36% อินโดนีเซีย ประมาณ 0.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 10%

ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีสหภาพยุโรปและเวียดนาม (the EU-Viet Nam Free Trade Agreement or EVFTA) นั้น สหภาพยุโรป The European Union (EU) ได้ให้โควตานำเข้าข้าวในอัตราภาษี 0% แก่เวียดนามปีละ 80,000 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสาร (milled rice) จำนวน 30,000 ตัน ข้าวกล้อง (husked rice) 20,000 ตัน และข้าวหอม (fragrant rice) จำนวน 30,000 ตัน นอกจากนี้ยังจะลดภาษีนำเข้าข้าวหัก (broken rice) ลง 50% เป็นเวลา 5 ปีด้วย ด้านผู้เชี่ยวชาญของเวียดนามได้ให้ความเห็นว่า สิทธิพิเศษทางภาษีที่เวียดนามได้จากสหภาพยุโรปในครั้งนี้จะช่วยลดภาระทางด้านภาษีประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

บริษัท Amru Rice หนึ่งในบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่ของกัมพูชา ปรับแผนกลยุทธ์การส่งออกข้าวเร่งผลักดันการส่งออกข้าวออร์แกนิกไปยังตลาดยุโรป สหรัฐฯ ให้มากขึ้น โดยตั้งเป้า 1 หมื่นตันต่อปี

ออกญา ชง ชารอน ประธานบริหารบริษัท Amru Rice กล่าวว่า ปัจจุบันการส่งออกข้าว ข้าวธรรมดาประสบปัญหาหลายๆ ด้าน ประกอบกับมีคู่แข่งรายใหญ่อย่างไทยและเวียดนามทำให้กำไรที่ลดลงมาก ในขณะที่การส่งออกข้าวออร์แกนิกคู่แข่งยังมีน้อยและได้ราคาดีกว่าถึง 60-70% โดยลงทุนด้วยงบประมาณ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมทำการเกษตรแบบมีสัญญากับประชาชนที่มีเกษตรกรกว่า 3 พันคน มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 31,250 ไร่ และมีผลผลิตข้าวที่ปริมาณ 8 พัน-1 หมื่น ตันต่อปี โดยบริษัทรับรองว่าจะซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าตลาด 15-30% ซึ่งวิธีการดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการผลิต และส่งออกเพิ่มมากขึ้นด้วย

บริษัทเริ่มผลิตข้าวออร์แกนิกและส่งออกตั้งแต่ปี 2014 ในปริมาณเพียงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้นเป็น 1 พันตันในปี 2015 และในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2016 นั้น บริษัทส่งออก ข้าวออร์แกนิกไปแล้วถึง 2 พันตัน ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะส่งออกให้ได้ 3 พันตันในปีนี้ และจะผลักดันให้ถึง 1 หมื่นตันในปีถัดไป

ที่มา [สศต. พนมเปญ](#)

เมียนมาร์

สำนักข่าวท้องถิ่นของเมียนมารายงานว่า รัฐบาลเมียนมาร์ร่วมกับสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) เตรียมเพิ่มยอดส่งออกข้าว โดยตั้งเป้าเจาะตลาดส่งออกข้าวแห่งใหม่อย่างฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศแถบยุโรปและแอฟริกา ซึ่งในปัจจุบันเมียนมาเป็นคู่แข่งส่งออกข้าวไปยังจีน คิดเป็น 80% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด

นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมาร์ยังได้เตรียมที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับข้อตกลงการส่งออกข้าวกับรัฐบาลอินโดนีเซียในเร็ววันนี้ ทั้งนี้ ข้อตกลงการส่งออกข้าวฉบับใหม่ที่จะลงนามจะเกี่ยวข้องกับการส่งออกของภาคเอกชนและผู้ซื้อ ซึ่งผู้แทนจากสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) และจากบริษัท MAPCO จะเข้ามาเกี่ยวข้องในการพิจารณาเรื่องของปริมาณส่งออกและราคาที่จะส่งออกด้วย

ข้อตกลงฉบับแรกที่มีการลงนามกันของรัฐบาลทั้งสองประเทศเกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2013 แต่อินโดนีเซียเริ่มนำเข้าในปี 2015 ซึ่งรายละเอียดในข้อตกลงระบุว่าเมียนมาร์สามารถจะส่งออกข้าว 100,000 ตัน ในปีงบประมาณ 2015/16 แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเมียนมาร์ประสบกับภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่จึงทำให้มีการส่งออกเพียง 20,000 ตัน เท่านั้น

สำหรับบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่นี้ ฝ่ายเมียนมาร์คาดว่าอินโดนีเซียจะอนุญาตให้เมียนมาร์ส่งข้าวไปยังอินโดนีเซียได้ประมาณ 300,000 ตัน ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งคิดเป็นจำนวนมากกว่า 20% ของปริมาณส่งออกของเมียนมาร์ในปีงบประมาณ 2015/16 ที่ส่งออกได้ประมาณ 1.3 ล้านตัน ลดลงจากปีงบประมาณ 2014/15 ที่ส่งออกได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ ผู้แทนจากสหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (Myanmar Rice Federation; MRF) ยังระบุด้วยว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องการที่จะลงนามบันทึกความเข้าใจกับเมียนมาร์ด้วย แต่ยังคงติดในขั้นตอนของการเจรจาเรื่องราคา

อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ยังมีปัญหาที่ยังค้างอยู่กับอินโดนีเซียในประเด็นเกี่ยวกับการที่บริษัท MAPCO ได้ส่งข้าวจำนวน 14,000 ตัน ไปยังท่าเรือ Surabaya แต่ติดปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของอินโดนีเซียฉบับใหม่ (Indonesian food safety regulations) ซึ่งทำให้ข้าวจากเมียนมาร์ไม่ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการของอินโดนีเซีย เพราะบริษัท MAPCO ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ และหลังจากที่มีการส่งคณะของเมียนมาร์ไปเจรจาที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องนี้ ซึ่งส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการที่ไม่สามารถลงสินค้าได้ (demurrage charge) เป็นเงินประมาณ 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ถึงแม้ว่าการลงสินค้าจะต้องล่าช้าออกไปประมาณ 2 เดือน แต่ MAPCO ยังคงมั่นใจว่าข้าวของเมียนมาร์จะยังคงมีคุณภาพดีและเป็นที่พอใจของอินโดนีเซีย ดังนั้นเมียนมาร์จึงต้องการที่จะให้มีการลงนามในสัญญาฉบับใหม่ MAPCO ระบุว่าเมียนมาร์ได้เตรียมระบบห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจรับรองสินค้า และคาดว่าในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้

อย่างไรก็ตาม ทางด้านหน่วยงาน Bulog (Bureau of Logistics) ได้ชำระเงินน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวน 5.3 ล้านเหรียญให้แก่ MAPCO และ MAPCO ยังไม่ได้จ่ายค่า demurrage charge ด้วย ซึ่ง MAPCO จ้องการให้มีการลดค่า demurrage charge ลงประมาณ 70% แต่การเจรจาเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Bulog เสนอให้เพียง 15%-20% เท่านั้น และเส้นตายที่ Bulog จะต้องจ่ายได้ขยายเวลาจากวันที่ 31 กรกฎาคม มาเป็นวันที่ 31 สิงหาคม และได้ขยายไปอีกจนถึงกลางเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการหารือในประเด็นนี้ในช่วงของการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่ด้วย

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

นาย Ernesto Pernia รัฐมนตรีด้านการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ปัจจุบันข้าวในสต็อกยังเพียงพอสำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ แต่ช่วงนี้มีความจำเป็นต้องนำเข้าข้าว เพราะราคาข้าวขณะนี้ยังไม่สูงนักและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนข้าวที่อาจเกิดขึ้นได้

จากการประชุมของคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหาร (FSC) ในเดือนที่ผ่านมา ได้มีการหารือและมีแนวโน้มว่า การนำเข้าข้าวปริมาณ 750,000 ตัน อาจดำเนินการผ่านโครงการจัดซื้อในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล (G-to-G) ซึ่งในขณะนี้ มีเพียง 3 ประเทศ คือ เวียดนาม ไทยและกัมพูชาที่ได้มีการลงนามบันทึกความตกลง (MOA) กับรัฐบาลฟิลิปปินส์และสามารถเข้าร่วมประมูลเสนอขายข้าวให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้

การนำเข้าข้าวปริมาณ 250,000 ตันอาจจะเปิดให้มีการนำเข้าได้ โดยบริษัทเอกชนภายใต้กรอบของ MAV ซึ่งโครงการ MAV เป็นการนำเข้าข้าว ปริมาณรวม 805,200 ตัน แบ่งเป็น 755,200 ตัน ซึ่งเป็นโควตาสำหรับจัดสรรเฉพาะประเทศ และ 50,000 ตัน สำหรับประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ โควตาที่จัดสรรให้เป็นการเฉพาะประเทศ แบ่งเป็น จีน 50,000 ตัน อินเดีย 50,000 ตัน ปากีสถาน 50,000 ตัน ออสเตรเลีย 15,000 ตัน เอลซัลวาดอร์ 4,000 ตัน ประเทศไทย 293,100 ตัน และเวียดนาม 293,100 ตัน โดยข้าวทั้งหมดที่นำเข้าภายใต้โครงการการนำเข้าข้าว MAV จะต้องเสียภาษีอัตรา 35%

นาย Pernia กล่าวเพิ่มว่า ปริมาณการนำเข้าข้าวล็อตแรกซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน อยู่ที่ 250,000 ตัน จากนั้นจะนำเข้าข้าวล็อตที่ 2 ประมาณ 250,000 ตัน และครั้งถัดไป 500,000 ตัน เพื่อให้มีปริมาณข้าวในประเทศเพียงพอในปีหน้า ทั้งนี้ การจัดส่งข้าวที่รัฐนำเข้าจะเริ่มต้นภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไปจนถึงต้นปี 2560 ขณะที่ปรากฏการณ์ลานีญาก็มีโอกาที่จะเริ่มเกิดขึ้นระหว่างเดือนนี้จนถึงเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ ผลการจัดประมูลขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ปรากฏว่า ไทยและเวียดนามได้รับสิทธิ์ส่งออกข้าวขาว (หัก 25%) ปริมาณรวมกัน 250,000 ตัน มายังฟิลิปปินส์ภายในปีนี้

นาย Ludovico J. Jarina, Jr. ประธานคณะกรรมการจัดซื้อข้าวในลักษณะ G-to-G ของ NFA กล่าวว่า NFA ได้ปฏิเสธการเสนอราคาขายข้าวในครั้งแรกของผู้เข้าร่วมเสนอของประมูลจากทั้งสองประเทศ เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคาอ้างอิงของ NFA และได้ขอให้ส่งข้อเสนอแก้ไขอีกครั้ง โดยอยู่ภายในราคาอ้างอิงที่ 425 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ทั้งนี้ ในการเสนอราคาครั้งที่สอง NFA ได้ยอมรับซื้อเสนอขายข้าวจากประเทศไทย ปริมาณ 100,000 ตัน และข้าวปริมาณ 150,000 ตันจากเวียดนาม ในราคา 424.85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยข้าวล็อตแรก 100,000 ตัน หรือ 40% ของปริมาณทั้งหมดจะถูกจัดส่งในช่วงปลายกันยายนนี้ ขณะที่อีก 150,000 ตัน (หรือ 60%) จะถูกส่งมายังฟิลิปปินส์ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

สัปดาห์ก่อนหน้า นาย Ernesto M. Pernia รัฐมนตรีด้านการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ฟิลิปปินส์มีปริมาณข้าวสำรองเพียงพอสำหรับช่วงที่เหลือของปี แต่จากการที่ราคาข้าวตกต่ำลง จึงเป็นโอกาสที่จะซื้อในบางส่วนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของปี 2560 ดังนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์จึงมีแผนจะนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน โดยข้าว 750,000 ตัน จะนำเข้าผ่าน G-to-G และอีก 250,000 ตัน จะถูกนำเข้าโดยภาคเอกชน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559 NFA แจ้งว่ามีปริมาณข้าวสำรอง 13,500,000 ถุง ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคเป็นเวลา 21 วัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลต้องการให้มีปริมาณข้าวสำรองเพียงพอต่อการบริโภค 30 วัน)

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์กำหนดเป้าหมายในการผลิตข้าวของประเทศ ไว้ที่ 20.09 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่รัฐบาลชุดก่อนกำหนดไว้ 18.135 ล้านตัน

ในปี 2558 ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ลดต่ำลง 4.31% มาอยู่ที่ 18.15 ล้านตัน (ปี 2557 เคยผลิตได้ 18.97 ล้านตัน) ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องมาจากภัยแล้งตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2558 และสำหรับช่วง 6 เดือนล่าสุด ในปีนี้ ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวลดลง 8.13% มาอยู่ที่ 7,647,000 ตัน จากเดิม 8,324,000 ตันในปี 2558 ทั้งนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าข้าวรวมกว่า 1.8 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปริมาณสูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากการนำเข้าข้าวเมื่อปี 2553 ที่ปริมาณรวม 2.45 ล้านตัน

มีรายงานว่า แผนการที่จะตัดองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority) จากการเป็นผู้ดำเนินการซื้อขายข้าวเริ่มส่อเค้าเป็นจริงขึ้นมา หลังจากทีมเศรษฐกิจภายใต้ยุคการบริหารงานของประธานาธิบดี Duterte มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า หน่วยงานดังกล่าวต้องอยู่ในฐานะผู้กำกับดูแลเท่านั้น โดยมีแผนการให้ NFA หยุดการนำเข้าข้าวราคาสูงจากต่างประเทศและนำมาขายในประเทศที่ราคาต่ำ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ทำให้ NFA มีภาระหนี้สินจำนวนมาก

ดังนั้น การนำเข้าข้าวควรจะดำเนินการโดยภาคเอกชนภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของ NFA เพื่อให้แน่ใจว่า ประเทศจะมีปริมาณข้าวสำรองที่เพียงพอ (ปัจจุบันข้าวสารคุณภาพธรรมดาของ NFA ราคาที่โลกรั่มละ 27 เปโซ ส่วนข้าวสารคุณภาพดี ราคาที่โลกรั่มละ 32 เปโซ ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NFA รายงานว่า ในปี 2558 NFA ขาดทุน 8.72 แสนล้านเปโซ)

ทีมเศรษฐกิจฯ จะนำข้อคิดเห็นเรื่องการยกเลิกงานด้านการค้าของ NFA แต่ให้มุ่งเน้นงานด้านกำกับดูแลแทน (โดย NFA จะไม่มีส่วนในการซื้อขายข้าว แต่จะทำหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบปริมาณข้าวให้อยู่ในระดับที่เพียงพอ) เสนอต่อประธานาธิบดี Duterte ต่อไป

อย่างไรก็ตาม แผนการตัดสินใจปฏิรูป NFA ยังคงเป็นแค่แผนเบื้องต้น ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากประธานาธิบดีเสียก่อน และจะต้องมีกฎหมายประกอบที่แก้ไขกฎบัตรของ NFA ด้วย

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

อินเดีย

ทางการรายงานว่ ในช่วง 3 เดือนแรก (เมษายน-มิถุนายน) ของปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออก 2.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับ 2.83 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2015/16 ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรรายงานว่ ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 233.1 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 227.8 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่ การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-30 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ

1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 14,920 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำนำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-30 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 272,816 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 200,536 ตัน เนเธอร์แลนด์ 144,655 ตัน เยอรมนี 99,541 ตัน โปแลนด์ 92,782 ตัน อิตาลี 91,438 ตัน สเปน 73,615 ตัน เบลเยียม 61,059 ตัน โปรตุเกส 53,815 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-30 สิงหาคม 2559 มีการส่งออก ประมาณ 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการ ส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม สหภาพ ยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 3,484 ตัน

สำหรับประเทศผู้ส่งออกข้าวในสหภาพยุโรปนั้น ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด โดยในช่วง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-23 สิงหาคมที่ผ่านมา มีการส่งออกไปแล้ว 119,325 ตัน กรีซ 37,280 ตัน สเปน 26,401 ตัน โปรตุเกส 20,302 ตัน บัลแกเรีย 11,729 ตัน สหราชอาณาจักร 5,720 ตัน เป็นต้น

ที่มา Oryza.com

